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ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่องเล่าจาก
ดาร์ฟูร์
ส.อ.บรรพต  กิ่งก้าน  
ชดุ ปจว. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟร์ู 

ในฉบับที่แล้วผมติดค้างคุณผู้อ่านในเรื่องความรู้สึกของ 
ผู้บังคับบัญชาของทหารไทยในกองก�าลัง UNAMID
มีต่อทหารไทยที่ก�าลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพอยู ่
ในขณะนีซ้ึง่ในฉบบัทีแ่ล้วได้เล่าให้คณุได้ทราบถงึความรูส้กึ
ของชาวบ้านชาวเมอืงไปแล้ว แต่ผมมาคดิดอูกีทมีนัคงจะไม่
ยุติธรรมกันสักเท่าไหร่ หากจะพูดถึงเฉพาะผู้บังคับบัญชา
ซึง่เป็นทหารเหมอืนกนั ถงึแม้จะต่างชาตต่ิางภาษา อาจจะ
มผีูค้ดิว่า “...แหม..เป็นทหารเหมอืนกนักค็งเข้าข้างกนัส”ิ 
เอาเป็นว่าผมมหีน้าทีถ่่ายทอดความรูส้กึให้คณุทราบตามที่
ได้ยนิ ได้เหน็มาแล้วกนันะครบั เลยจะขออนญุาตเล่าถงึเจ้า
หน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่พลเรือน และเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติภารกิจของทหารไทยด้วยแล้วกัน

การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในแคว้นดาร์ฟูร์
ไม่ใช่จะมีเฉพาะทหารเท่านั้นครับ ถ้านับกันอย่างจริงจัง
แล้ว ก�าลังพลที่เป็นทหารมีจ�านวนไม่มากเท่ากับพลเรือน 
ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ซึง่ต่างกม็หีน้าที ่และสายการบงัคบับญัชา
ที่แยกจากกัน บางหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบการท�างาน 
รวมทั้งคนและงบประมาณต่างๆ ด้วย จากสายการบังคับ
บัญชาและหน้าที่ที่แยกขาดจากกันนี้ ท�าให้ไม่อาจบังคับ
ความรู้สึกกันได้อย่างแน่นอนครับ

ดังที่เคยได้เรียนให้คุณผู ้อ่านได้ทราบในหลาย
ตอนที่ผ่านมาว่า การปฏิบัติงานของทหารไทยได้รับความ 
สนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในส่วนของสาย
การบังคับบัญชาโดยตรงตั้งแต่กองบัญชาการส่วนภูมิภาค
ตะวันตก ไปจนถึงกองบัญชาการกองก�าลัง UNAMID 
และหน่วยงานพลเรือนของสหประชาชาติ ได้แก่ HEAD 
OF OFFICE เป็นส�านักงานด้านการส่งก�าลังบ�ารุงมี 
Mr. John Musonda เป็นหวัหน้าส�านกังาน ซึง่ต�าแหน่งนี้ 
เทียมเท่ากับ FORCE COMMANDER หรือผู้บัญชาการ
ก�าลัง UNAMID ดังนั้นบุคคลพลเรือนท่านนี้จึงมีบทบาท
ส�าคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

Mr. John Musonda (HEAD OF OFFICE) 
ได้กล่าวเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมกองก�าลังทหารไทยในครั้ง
หนึ่งว่า “ผมมีความประทับใจมากกับการจัดระเบียบค่าย
ที่พักของทหารไทย ผมขอขอบคุณส�าหรับการสนับสนุน
และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โครงการช่วยเหลือเร่ง
ด่วนส�าหรบัประชาชนทีไ่ด้เสนอมา เป็นเรือ่งส�าคญัของทกุ
ฝ่ายที่ต้องช่วยกันท�า เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผมมีความ
ยินดีที่จะช่วยด�าเนินการให้เต็มที่ เรามาที่นี่เพื่อแก้ปัญหา 
และสนับสนุนการท�างานของคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อ
เรามาในครั้งต่อไปปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขให้แล้ว”

สิ่งที่ท�าให้เขาประทับจิตประทับใจนั้นก็เรื่อง
โครงการต่างๆ ทีไ่ด้ด�าเนนิการช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ที่
นั้นแหละครับ ซึ่งเป็นนโยบายอันแยบยลของ พ.อ.ณรงค์ 
สวนแก้ว ผบ.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟร์ู ซึง่เป็นการผกูมติร 
กระชับจิต สร้างแรงจูงใจและความสัมพันธ์ จนเกิดความ

มืออาชีพจากกองพันไทยบ้าง”
ตลอดระยะเวลากว่าแปดเดือนของการปฏิบัติ

ภารกจิ (ขณะพมิพ์ต้นฉบบั) ผูน้�าคนส�าคญัของเมอืงมกุจาร์ 
ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทหารไทยมากที่สุดเห็นจะเป็น 
นายอาดัม อิสมาแอล อะหฺหมัด ผู ้แทนรัฐบาลด้าน 
ความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการพัฒนาเมืองมุกจาร์ 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้านอกออกในไปมาหาสู่กันเป็นประจ�า 
เนื่องจากภายในฐานปฏิบัติการมุกจาร์ได ้มีการเปิด
โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่าสองร้อยคน ได้แสดงความ
รู้สึกกับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๘ ในพิธีปิด 
การอบรมว่า “ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานราชการ
ของเมืองมุกจาร์ ประชาชน และเกษตรกรทุกท่านขอ
ขอบคณุเป็นอย่างยิง่ส�าหรบักองก�าลงัไทย รฐับาลไทย และ
ประชาชนชาวไทย ขอเรยีกร้องในโอกาสอนัเป็นมงคลนีใ้ห้
ทุกท่านน�าสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
และไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสเข้ามาอบรมด้วย

โครงการอบรมเกษตรทฤษฎใีหม่ และแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนของขวัญชิ้นใหญ่ อันล�้าค่า
ของทหารไทย ซึง่เป็นตวัแทนจากประเทศไทยได้มอบให้กบั
ชาวมุกจาร์ และชาวซูดานไว้เป็นที่ระลึก แนวพระราชด�าริ
นี้เกิดจากการที่ประเทศไทยเคยประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คิดค้นแนวทาง
นี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนของพระองค์หลุดพ้นจากความยาก
ล�าบาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวซูดานจะน�าแนว
ปรัชญานี้ไปใช้ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่ส�าคัญเป็นของขวัญ
จากประเทศไทย หากน�ามาประยุกต์มาปรับใช้ คนซูดาน
จะได้อยู่ดีกินดีเหมือนคนในประเทศไทย”

คุณผู้อ่านครับนี้เป็นความรู้สึกที่บุคคลต่างๆ ได้
กล่าวถึงทหารไทย และประเทศไทย ค�ากล่าวเล่านี้ล้วน
ถ่ายทอดออกมาจากจิตใจ เป็นความจริงใจที่เขาได้มอบให ้
จนผมเองก็ไม่ทราบว่าจะเอาตัวอักษรใดมาบรรยายถึง
ความรู้สึกที่เขามีต่อเราได้ เพราะสิ่งที่เปล่งประกายออก
มาจากแววตา และอากัปกิริยานั้น มันยากจริงๆ ครับที่
จะบรรยาย สิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาพูดถึงทหารไทย ดู
เหมือนว่าจะเป็นการพูดปากต่อปาก จนแพร่กระจายกัน
ไปเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการอบรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งอบรมได้เพียง ๘ รุ่นเท่านั้น รุ่นสุดท้ายได้
อบรมไปแล้ว ในวันแรกของการอบรมในรุ่นสุดท้ายนี้ ก็ยัง
มีประชาชนต้องการอบรมอยู่เป็นจ�านวนมาก ถึงขนาดมา
ยืนออรอกันเต็มหน้าฐานปฏิบัติการกันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่
สามารถรับได้ เพราะเท่าที่รับไว้ในตอนแรกก็ปาเข้าไปถึง 
๕๔ คนแล้ว ทั้งๆ ที่อยากจะรับมาอบรมกันทั้งหมด

การปฏบิตัภิารกจิในพืน้ทีป่ฏบิตักิารทกุวนันี ้ภาพที่
ชนิตาของทหารไทย แต่หากคณุผูอ่้านเหน็แล้วอาจแปลกใจ 
เป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะคนไทยกนัเองหรอกครบั ฝรัง่มงัค่า 
หรือคนแอฟริกันที่มาจากประเทศอื่นยังอดแปลกใจไม่ได้ 
ที่เห็นคนในพื้นที่ยกมือไหว้กล่าวค�าว่า “สวัสดีครับ หรือ 
สวสัดค่ีะ” อย่างชดัเจน กท็เีขามาอยูต่ัง้นานชาวบ้านไม่เหน็ 
ทักเป็นภาษาเขาได้ ทหารไทยมาอยู่กันไม่กี่น�้าทักกันได้
ทั้งบ้านทั้งเมือง บางครั้งก็เอาสินค้าท้องถิ่นมาขายให้บ้าง 
ตามประสานสิยัคนไทยทีเ่หน็กอ็ดสงสารไม่ได้ต้องอดุหนนุ 
ซื้อไปบางทีก็เอาไปแจกต่อไม่ได้เอามากินกันหรอกครับ 
แต่แปลกใจตรงที่ว่าพูดราคาของชัดกว่าลูกผมที่บ้านอีก 
“สิบห้าบาท หรือ สิบบาท” บอกราคาเป็นบาท แต่พี่ไทย
จ่ายเป็นเงินปอนด์ซูดาน ในอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ปอนด์ : 
๑๐ บาท เอาเป็นว่ารู้กัน

ความรู ้สึกของผู ้คน
ที่มีต่อททหารไทย
ในภารกจิรกัษาสนัตภิาพ

ไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนั การงานในกจิการของทหารไทยในเวลา 
ต่อมาจงึดรูาบรืน่ไปเสยีหมด ไม่เหมอืนกบักองก�าลงัในพืน้ที่
อื่น แต่ก็อย่างว่านั้นแหละครับ การท�างานไม่ว่าที่ไหนก็มี
ปัญหาเหมือนกันทุกที่เล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นเรื่องธรรมดา 
แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ ใครๆ เขาก็อยาก
จะช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จจริงไหมครับ

กองก�าลังทหารไทยไม่เพียงแต่จะสร้างความ
สัมพันธ์กับประชาชน หรือคนทางฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ใน
ฐานะของกองก�าลงัรกัษาสนัตภิาพซึง่ต้องเป็นกลางทางการ
เมือง จะรู้จักกันแต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็กระไรอยู่ ในพื้นที่
ปฏบิตักิารกย็งัมกีลุม่กองก�าลงัเคลือ่นไหวอยูเ่ช่นกนั กลุม่นี ้
คือกลุ่ม JEM (Justice and Equality Movement) 
ทหารไทยเราถือคติ “ไม่เข้าถ�้าเสือ ก็ไม่ได้ลูกเสือ” เลย
ยกก�าลังเข้าไปพัฒนาสัมพันธ์ถึงถิ่นกันเสียเลย แม้จะมี
การบอกกล่าวกันก่อนหน้าแล้ว แต่บรรยากาศในช่วงแรก
ก็อยู่ในภาวะความตึงเครียดอยู่ไม่น้อย แต่รอยยิ้มของ
มิตรภาพ รวมทั้งการแสดงความเป็นมิตร การพบปะกัน

ความส�าเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพในแคว้น 
ดาร์ฟูร์ของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑ ถึงแม้
จะยังไม่ถึงขั้นเกิดสันติภาพ แต่ความมั่นคงในพื้นที่เป็น 
สิ่งที่ยืนยันถึงความมุ ่งมั่นของทหารไทยในการปฏิบัติ
ภารกจิทีจ่รงิจงั การตอบรบัของผูน้�า และประชาชนในพืน้ที่ 
อกีทัง้เกดิผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ในภมูภิาคนี ้เป็นสิง่ทีส่ร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ทหารไทยเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ส�าคัญ
คือ ทหารไทยเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย 
ให้สามารถยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับมิตรประเทศ
ได้อย่างไม่อายใคร บนเวทีโลก อีกไม่ช้านานพวกเขา
จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย และหอบหิ้วเอาความ 
ภาคภูมิใจนี้มาฝากคนไทยเราทุกคน คุณพร้อมหรือยังที่
จะรับเอาความภูมิใจจากเขาเหล่านี้ คุณผู้อ่านครับ อ้า
อ้อมแขนที่อบอุ่นของคุณไว้ให้กว้างๆ เพื่อรอรับเขา “กอง
ก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๗ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑” เร็วๆ นี้  
สวัสดีครับ J

ในครั้งนั้นกลุ่ม JEM เลยเทใจให้ทหารไทยมาเต็มๆ ตอน
เข้าไปบรรยากาศอึมครึม อึดอัด แต่ขาออกมีแต่รอยยิ้ม
โบกไม้โบกมอือ�าลากนัแบบพลกิฝ่ามอืกนัเลยทเีดยีว เรือ่งนี ้
ได้รับการชื่นชมจาก UNAMID เป็นอย่างมาก “พี่ไทย 
สะอย่างสบายไปแปดอย่าง” ก็ต้องยกย่องท่านนายทหาร
ฝ่ายอ�านวยการทีว่างแผนการปฏบิตั ิจนภารกจิส�าเรจ็ลลุ่วง
ไปด้วยดีละครับ

พันเอก ซิทาฮ์บิโซ มาฮ์โลโบ ผู้บัญชาการส่วน
ภูมิตะวันตก (Brig. Gen. SITHABISO MAHLOBO: 
SECTOR WEST COMMANDER) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงได้กล่าวกับก�าลังพลทหารไทยว่า “นับเป็นเกียรติ
อย่างมากที่ผมได้มาร่วมงานกับกองพันไทย เหมือนที่ผม
เพิ่งได้บอกนายทหารไปแล้วในห้องประชุมว่า กองพันไทย
นั้นเปรียบได้ดั่งสัญลักษณ์ทางทหาร เป็นความภาคภูมิใจ
ของ UNAMID และผมไม่เคยพูดแบบนี้กับกองพันไหนๆ 
มาก่อน ซึ่งผมเองก็บอกผู้พันทุกท่านของทุกกองพันไป
แล้ว...ผมอยากให้ทุกกองพันได้มาเรียนรู้การท�างานแบบ


